

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; thăm hỏi đời sống của cán bộ và công nhân. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi

nhận, biểu dương các doanh nghiệp đã năng động, chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến, duy trì sản xuất hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước thời gian qua. Trong bối cảnh hội nhập

quốc tế, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân, đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cao. Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và

gia tăng kim ngạch xuất khẩu; giải quyết việc làm ổn định, bảo đảm các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao doanh thu và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước; đặc biệt, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh tại doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư thường trực

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp để báo cáo, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới.

PHONG CHÂU...

(Tiếp theo trang 1)

đề nghị xã Phong Châu khẩn trương rà soát và hoàn thành các tiểu mục còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền xã tổ chức kiểm điểm công việc hàng tuần để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân để nhân dân hiểu xây dựng nông thôn mới không phải chỉ ở đường làng ngõ xóm, cơ sở vật chất mà nông thôn mới phải từ mỗi gia đình, mỗi con người, người dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ đổi từ phong nhận thức, nếp sống, niềm tin của người dân thì xây dựng nông thôn mới mới bền vững. Đồng chí Trưởng ban Tuyến ủy huyện ủy xã Phong Châu huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn vào cuối tháng 9 hoặc chậm nhất là đầu tháng 10/2018.

DIỆN TÍCH CÂY MÀU...

(Tiếp theo trang 1)

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được 8.675ha cây màu hè thu, vượt 33,5% kế hoạch đề ra, cao hơn 3,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó ngô 1.230ha, đậu đỗ 2.030ha, còn lại là các cây trồng khác.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, từ đêm ngày 15/8 đến ngày 17/8 trên địa bàn tỉnh có thể có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 250 - 350mm/đợt. Để bảo vệ diện tích cây màu hè thu đã trồng, bà con nông dân cần khẩn trương vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận lợi tiêu thoát nước. Cần thu hoạch nhanh những diện tích đến kỳ thu hoạch, tiến hành che chắn cho các loại rau ăn lá, chẳng hạn gieo ươm để bảo vệ rau, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lớn gây dập nát, đổ gãy.

LƯU NGÂN

TỔNG KẾT NĂM HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

Trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục mầm non còn khó khăn nhưng các đơn vị đã đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo môi trường giáo dục, xây dựng 280 phòng/nhà vòm với dụng cụ phát triển thể chất cho trẻ, tăng 46 phòng/nhà vòm so với cùng kỳ. Tổng kinh phí xây dựng cơ sở vật chất tính đến hết năm học là hơn 116 tỷ đồng.

Năm học 2018 - 2019, toàn ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo một số đơn vị làm tốt công tác tham mưu, có biện pháp quyết liệt chỉ đạo UBND các phường, xã kiểm tra, tu sửa, hỗ trợ điều kiện cho nhóm trẻ độc lập tự thực có đủ điều kiện để được cấp giấy phép thành lập. Đồng thời, có kế hoạch xây thêm phòng học trong các trường mầm non, tuyên truyền, thu hút trẻ vào học trong các trường mầm non.

Tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh không lây nhiễm cho hơn 60 cán bộ trạm y tế và cán bộ phụ nữ của 30 xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức tổng quan về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, gout, ung thư...; các khái niệm cơ bản về thông tin - giáo dục sức khỏe - truyền thông; các hình thức, kỹ năng truyền thông, đối tượng truyền thông; cách sử dụng hình thức truyền thông gián tiếp; cách lập kế hoạch truyền thông và kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ y tế và phụ nữ xã, thị trấn có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng phòng, chống bệnh không lây nhiễm từ đó trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền nâng cao sức khỏe cho người dân, phụ nữ địa phương.

THU TRANG

Đường Đinh Tiên Hoàng hoàn thành trong tháng 8

Sau 1 năm tích cực triển khai thi công, đến nay đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường quy hoạch số 5 khu tái định cư Đông Lôi (thành phố Thái Bình) đã hoàn thành 99% khối lượng công trình. Các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, vỉa hè, điện chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước đã hoàn thành; dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2018, bảo đảm kế hoạch hợp đồng.



Thi công đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường quy hoạch số 5 khu tái định cư Đông Lôi (thành phố Thái Bình).

Đường Đinh Tiên Hoàng được xây dựng gồm 2 đoạn với tổng chiều dài 250m, tổng mức đầu tư 30,6 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng 25,4 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 418 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư 1,2 tỷ đồng, chi phí dự phòng 1,5 tỷ đồng...

Đường Đinh Tiên Hoàng được xây dựng nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đông Lôi và khu đất còn lại của khu tái định cư Đông Lôi; tạo đường vào khu tái định cư Đông Lôi đã hoàn thành để tạo nguồn lực cho thành phố từ thu tiền sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Thái Bình.

PHẠM HÙNG

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)

Vũ Thư hiện có 1.309 hộ dân có nhà yếu với 2.387 nhân khẩu cần sơ tán, 83 tàu thuyền phải đưa về nơi trú ẩn khi có bão xảy ra. Toàn huyện hiện có 7.900ha lúa mùa, hơn 1.500ha hoa màu và 1.516ha nuôi trồng thủy sản. Theo dự báo, bão số 4 sẽ gây mưa to với lượng mưa từ 250 - 350mm. Vì vậy, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động sẵn sàng vận hành 6 trạm bơm lớn gồm: Tân Phúc

Bình, Phù Sa, Nguyên Tiến Đoài, Nam Bi, Nguyệt Lăng và Cự Lâm để nhanh chóng tiêu thoát nước nội đồng khi có mưa về, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố, không chủ quan, lơ là. Triển khai bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, các công trình đang thi công, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra theo phương châm "4 tại

mưa lớn; huy động máy móc, phương tiện bơm thoát nước, bảo đảm tiêu nước nhanh cho 8 vùng có nguy cơ ngập úng cao. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu Đài TTTT huyện phát tin 1 giờ/1 lần và chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, phát tin về diễn biến, đường đi của bão để nhân dân biết, phòng tránh, không chủ quan, lơ là. Triển khai bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, các công trình đang thi công, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra theo phương châm "4 tại

chỗ". Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các nhà trường, cán bộ, giáo viên chủ động nắm bắt diễn biến của bão số 4, bảo vệ cơ sở vật chất chuẩn bị đón học sinh tựu trường.

Trước diễn biến của bão số 4 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, Công ty Điện lực Thái Bình đã yêu cầu điện lực các huyện, thành phố chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra các đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết. Bố trí 100% quân số đã được phân công trực sẵn

sàng ứng phó kịp thời khi bão đổ bộ vào đất liền. Kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện cao thế, hạ thế, bảo đảm không để sự cố lưới điện xảy ra. Lập phương án cấp điện cho các trạm bơm chống úng, bảo đảm thiết bị tốt, sẵn sàng hoạt động khi xảy ra ngập úng trên diện rộng. Chủ động phương tiện, vật tư kỹ thuật đầy đủ để làm nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, để phòng những nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn hoặc tai nạn về điện trước, trong và sau bão.

THÁI THỤY
Siết chặt quản lý hoạt động karaoke



Quán karaoke Diamond (thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy).

Nhận thấy hoạt động karaoke là loại hình kinh doanh phức tạp, dễ xảy ra vi phạm về an ninh trật tự, huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa hoạt động karaoke từng bước đi vào nề nếp.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trên địa bàn huyện Thái Thụy không ngừng tăng cao. Đây là điều kiện để các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, trong đó có dịch vụ karaoke phát triển. Theo thống kê của ngành chức năng, toàn huyện hiện có 68 cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke, tập trung tại thị trấn Diêm Điền và các xã có điều kiện kinh tế phát triển như Thụy Phong, Thái Xuyên, Mỹ Lộc, Thụy Hà... Bên cạnh những lợi ích như giúp người dân thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí thì hoạt động karaoke trên địa bàn huyện đã và đang bộc lộ những vấn đề gây mất an ninh trật tự. Gần đây nhất, đêm ngày 14/7/2018, tại quán karaoke Diamond (thị trấn Diêm Điền) đã xảy ra một vụ xô xát khiến một người thiệt mạng, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Công an huyện Thái Thụy, tính từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động karaoke, trong đó 2 vụ việc

đã bị khởi tố (tính cả vụ việc xảy ra tại quán karaoke Diamond). Trung tá Đặng Văn Phúc, Phó Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Thời gian qua, Công an huyện thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành

thực hiện kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó tập trung kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, thời gian hoạt động... Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản

nay, Công an huyện đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động tại các quán karaoke nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Để siết chặt hoạt động karaoke trên địa bàn, UBND huyện Thái Thụy đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn. Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra đột xuất đối với tất cả các quán karaoke trên địa bàn các xã, thị trấn, thời gian kiểm tra từ nay đến hết quý IV/2018. Nội dung kiểm tra về giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an ninh trật tự, điều kiện phòng cháy, chữa cháy, thời gian hoạt động, sử dụng rượu có nồng độ cồn cao trong phòng hát... Ông Nguyễn Bá Hiện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết: Cùng với việc kiểm tra đột xuất, ngành chức năng của huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động karaoke; thường xuyên rà soát, lập danh sách và thực hiện ký cam kết từ từng tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo UBND và công an các xã, thị trấn chủ động rà soát, kiểm tra quản lý địa bàn đối với các cơ sở karaoke để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN

Một giám định viên tận tụy



Đại úy Lê Công Thạch (người bên phải) cùng đồng đội thực hiện công tác giám định tiên chất để làm rõ vụ việc.

Gần 10 năm công tác trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, Đại úy Lê Công Thạch, Đội trưởng Đội Giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, 3 năm liên tiếp từ 2015 đến 2017 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và của ngành. Nói về anh, mọi người đều có chung nhận xét: Anh là một giám định viên tận tụy, tâm huyết với nghề.

Tháng 6/2009, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Lê Công Thạch được phân công về Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh. Những ngày đầu, công việc nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, anh đã xây dựng cho mình kế hoạch tự nghiên cứu, học tập để sớm làm quen với môi trường công tác. Từ việc đơn giản đến phức tạp, anh luôn tận tụy, thực hiện đúng quy trình, khi chưa hiểu, chưa rõ anh mạnh dạn gặp gỡ các đồng chí đi trước để học hỏi. Ngoài ra anh còn dành thời gian nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị, nắm vững các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

Với phương pháp làm việc khoa học, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, từ năm 2009 đến nay, Lê Công Thạch đã trực tiếp giám định hàng trăm yêu cầu của công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm nhanh chóng, khách quan, đưa ra kết luận chính xác, giúp cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định đúng người, đúng tội, đúng hành vi của đối tượng

phạm tội, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử. Điển hình là vụ việc xảy ra rạng sáng ngày mùng một tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong khi mọi người đang đón mừng năm mới thì anh cùng đồng đội phải nhanh chóng xuống hiện trường vụ cháy nhà chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại xã Đông Xuân (Đông Hưng). Khi xuống hiện trường, đám cháy vừa mới được dập tắt, bên trong còn rất nóng và nhiều khói độc, các bức tường nhà và trần bị nung nhiệt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Lê Công

Thạch cùng đồng đội tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt và đưa nạn nhân từ đống đổ nát ra ngoài để tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua một ngày làm việc thận trọng, tỉ mỉ, anh đã cùng đồng đội tìm ra nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại chiếc ô tô khách của gia đình để trong nhà. Kết thúc quá trình khám nghiệm ai cũng rất mệt nhưng đã giải tỏa được nghi ngờ cho gia đình nạn nhân và người dân khu vực, giúp cơ quan điều tra xử lý vụ việc chính xác, kịp thời.

Khi hiện trường các vụ án phức tạp do nhiều nguyên nhân, quá trình khám nghiệm hiện trường không chỉ cần vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mà còn phải kết hợp giữa kiến thức khoa học chuyên ngành với tu duy nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn để phát hiện, thu hồi triệt để các dấu vết, tang vật, giúp cơ quan điều tra truy tìm theo dấu vết nóng và nhận định chính xác đối tượng. Điển hình là vụ án mạng xảy ra tại xã Thái Thọ (Thái Thụy) sáng ngày mùng

BÌNH VĂN (Công an tỉnh)